

THÁI THỤY

Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án

Năm 2023, huyện Thái Thụy tiếp tục triển khai nhiều dự án quan trọng. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của nhân dân.



Thi công dự án đường ĐH.93 đoạn từ xã Thụy Trinh - Hống Dũng.

Dự án đường ĐH.95, đoạn từ xã Thụy Phong đến xã Thụy Ninh là một trong những dự án giao thông quan trọng đang được huyện Thái Thụy tập trung chỉ đạo thực hiện từ khâu giải phóng mặt bằng (GPMB) đến thi công. Để thực hiện dự án này phải GPMB diện tích lớn đất ở, đất nông nghiệp của các xã Thụy Phong, Thụy Dân, Thụy Ninh. Do nhận thức được ý nghĩa của dự án nên hầu hết người dân có đất trong diện GPMB đều đồng thuận cao. Ông Vũ Văn Khương, thôn Vọng Lỗ, xã Thụy Dân cho biết: Tuyến đường ĐH.95 đi qua địa bàn xã nhiều năm nay đã xuống cấp nên việc đi lại của người dân rất khó khăn. Vì vậy, khi được huyện đầu tư mở rộng, nâng cấp chúng tôi rất phấn khởi. Khi đường mở rộng, việc đi lại, giao thương của người dân sẽ thuận lợi hơn, kinh tế địa phương phát triển. Từ việc nhận thức được vai trò, ý nghĩa của tuyến đường nên nhiều hộ dân có đất trong diện GPMB đều đồng thuận, bàn giao đất khi nhà nước thu hồi.

Riêng gia đình tôi đã tự nguyện hiến hơn 50m² đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch UBND xã Thụy Dân cho biết: Thực hiện chỉ đạo của huyện về GPMB để mở rộng, nâng cấp đường ĐH.95, UBND xã đã chủ động phối hợp với các hộ dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương; cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường GPMB. Từ đó nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân, nhất là các hộ có đất phải GPMB phục vụ dự án. Đặc biệt, nhiều hộ còn tự nguyện hiến đất của gia đình để phục vụ dự án. Đến nay xã đã hoàn thành GPMB với tổng diện tích hơn 6.000m² đất ở, đất nông nghiệp của 39 hộ dân bàn giao cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án. Năm 2023, huyện Thái Thụy tập trung GPMB 14 dự án về hạ tầng giao thông, công nghiệp, khu dân cư, thủy lợi..., trong đó 9 dự án sử dụng nguồn ngân sách huyện, còn lại

là nguồn sách trung ương, tỉnh và nhà đầu tư. Mặc dù diện tích cần GPMB giảm so với năm trước, tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá của cơ quan chuyên môn, công tác GPMB tại một số dự án, nhất là dự án trọng điểm, dự án giao thông còn gặp một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ trong thời gian tới. Theo ông Bùi Thế Dân, Giám đốc Ban Quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng huyện: Từ cuối năm 2022 đến nay, huyện đã khởi công thêm 5 dự án quan trọng, trong đó có 4 dự án giao thông. Tuy nhiên, công tác GPMB các dự án giao thông đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc do các tuyến đường này có mặt đường hẹp, nhà dân hai bên đường nhiều, nhiều vị trí rất khó để có vị trí chôn chân cột điện mới. Hiện nay Ban tiếp tục tham mưu UBND huyện tăng cường chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB, qua đó bàn giao mặt bằng sớm cho nhà thầu tổ chức thi công theo đúng kế hoạch. Song song với GPMB

các dự án giao thông, từ đầu năm đến nay huyện Thái Thụy tiếp tục tập trung cao GPMB các dự án lớn trên địa bàn như khu công nghiệp Liên Hà Thái, trục đường Khu kinh tế, cụm công nghiệp Thái Dương, cụm công nghiệp Thụy Sơn. Riêng với dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái đến nay đã cơ bản hoàn thành GPMB, còn lại một số diện tích đất liên quan đến 3 doanh nghiệp. Hiện nay huyện đã lấy ý kiến 3 doanh nghiệp sau khi niêm yết phương án bồi thường GPMB, đồng thời tổng hợp các ý kiến của doanh nghiệp để xuất trình về phương án hỗ trợ khác. Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện cho biết: Ngay từ đầu năm huyện đã tổ chức các hội nghị, buổi làm việc để chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và các địa phương tập trung rà soát, phân loại công tác GPMB đối với các dự án theo thứ tự ưu tiên, đồng thời sớm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc tồn đọng của các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 trong quý I/2023 để bảo đảm điều kiện cho các dự án thi công. Ngoài ra, huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách, hiệu quả của các dự án; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chính sách GPMB, bàn giao đất, tạo điều kiện cho dự án được triển khai. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tin tưởng năm 2023 công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Thái Thụy sẽ tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật, tạo điều kiện để chủ đầu tư, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ dự án, từ đó góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

TRẦN TUẤN

MTTQ HUYỆN QUỲNH PHỤ

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, MTTQ huyện Quỳnh Phụ phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tạo sự lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

dựng nông thôn mới nâng cao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm. Cấp ủy, chính quyền cũng nhân dân địa phương quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ cho biết: MTTQ huyện cùng các tổ chức thành viên chủ trọng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chủ trương xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Cụ thể hóa các nội dung vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thông qua các hoạt động: giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, hiến đất

làm đường, giải phóng mặt bằng tạo thuận lợi triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện... Cùng với đó, Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo, hướng dẫn 232/232 khu dân cư tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân gắn với kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết. Thông qua ngày hội, biểu dương các điển hình tiêu biểu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, tầng lớp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi... Trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được nhận quà với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ huyện đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 18 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, người khuyết tật với số tiền khoảng 500 triệu đồng; trao hàng nghìn suất quà cho học sinh nghèo

vượt khó trị giá hàng trăm triệu đồng. Thông qua những hoạt động ý nghĩa này góp phần tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Năm 2022, huyện có 2 xã được công nhận đạt nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới nâng cao trong toàn huyện lên 5 xã. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQ huyện Quỳnh Phụ tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tạo mọi điều kiện để người dân phát huy quyền làm chủ, tham gia bàn bạc, góp ý, thực hiện và giám sát quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương.

NGUYỄN TRIỆU



Người dân xã An Thái (Quỳnh Phụ) tham gia hiến đất làm đường giao thông.

Cây mộc tỏa hương

Với hương hoa ẩn tượng, những năm gần đây, cây mộc được thị trường rất ưa chuộng và có giá trị kinh tế cao. Sau hàng chục năm núp mình "nhìn" các loại cây cảnh khác lên ngôi, giờ đây, cây mộc vươn lên trở thành loại cây có giá nhất nhì ở làng vườn Bách Thuận (Vũ Thư).

Trong nắng xuân, vườn mộc của gia đình ông Nguyễn Văn Mai, thôn Bách Tính, xã Bách Thuận nở hoa trắng muốt, tỏa hương ngào ngào và dễ chịu, sáng khoái. Ông Mai cho biết, cùng với nhiều loại cây cảnh khác, cây mộc ta có ở đất vườn Bách Thuận từ hàng chục năm trước. Trước kia, mỗi nhà đều trồng một vài cây mộc để lấy hương thơm cho gia đình mình. Thời kỳ các loại cây cảnh như sanh, si,

tùng rộ lên, nhiều hộ phá bỏ mộc để dành quỹ đất trồng các loại cây cảnh khác, cây mộc bị lãng quên. Tuy vậy, nhiều hộ, trong đó có gia đình ông Mai vẫn yêu thích và gắn bó với loại cây giản dị, có hương thơm đặc biệt này. Khoảng 5 năm trở lại đây, cây mộc được thị trường rất ưa chuộng, đặc biệt khách sành chơi sẵn tìm những cây mộc ta có tuổi đời từ 30 - 50 năm tuổi. Ông Mai và nhiều hộ dân địa phương tích cực

mở rộng diện tích trồng cây mộc phục vụ thị trường. Đến nay, gia đình ông Mai có gần 1 mẫu vườn, trồng khoảng 600 cây mộc, trong đó có cây mộc hơn 30 năm tuổi, 50% số cây đạt 5 - 10 tuổi, còn lại là cây mới ươm trồng một vài năm. Vườn mộc hiện mang về thu nhập 300 - 500 triệu đồng/năm cho gia đình ông Mai. Ông Nguyễn Đình Thắng, một chủ vườn mộc khác tại xã Bách Thuận cho biết: Cây mộc có 2 loại, mộc

ta và mộc Trung Quốc, cây mộc ta cho hoa thơm hơn, có giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần mộc Trung Quốc. Hầu hết các cây mộc lâu năm ở Bách Thuận là giống mộc ta, khá quý giá. Cây mộc rất dễ trồng, chăm sóc, so với các loại cây cảnh khác mà người dân làng vườn đã từng chăm sóc thì cây mộc được coi là loại cây dễ tính nhất. Nông dân chỉ cần chăm sóc phân bón định kỳ, làm cỏ thường xuyên và bảo đảm đất ẩm,

tiêu thoát nước tốt. Cái khó nhất của cây mộc là đòi hỏi người trồng có tính kiên trì, vì cây rất chậm lớn. Đường kính thân cây mộc 30 - 50 năm tuổi chỉ khoảng 10 - 15cm. Tuy cây không đẹp nhưng hoa mộc mang hương thơm đặc trưng, ẩn tượng. Hiện nay, đời sống tinh thần người dân được nâng cao nên ngoài yêu cầu nhìn, ngắm cây đẹp, nhiều người dân tìm mua cây có hương thơm để chịu như mộc để trồng ở sân vườn, nhà thờ. Tuy số năm tuổi của cây, mỗi cây mộc có giá bán từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng nếu là cây mộc ta cổ, thân to, tán đẹp. "Nhận thấy cây mộc được thị trường ưa chuộng, mấy năm trước, gia đình tôi ươm trồng được hơn 50 cây mộc ta, hiện được 3 - 5 triệu đồng/cây. Tuy nhiên, cây mộc càng lâu năm càng có giá trị nên tôi xác định trồng theo hướng tạo nguồn thu lâu dài, không chạy theo thị trường" - ông Nguyễn Như Vãn, thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận chia sẻ. Ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận cho biết, cùng với

một số loại hoa, cây cảnh, cây mộc ta được coi là loại cây truyền thống ở làng vườn. Những năm gần đây, bà con nhay bén khôi phục trồng, mở rộng diện tích trồng cây mộc, đến nay, toàn xã có khoảng 50 hộ trồng cây mộc, trong đó một số hộ trồng với quy mô 500 - 1.000 cây/hộ, còn lại các hộ trồng với quy mô

vài chục cây, vài trăm cây/hộ. Do đặc thù cây mộc là cây thân gỗ nhỏ, sau nhiều năm trồng mới được thu hoạch nên xã hướng dẫn, phát động nông dân trồng xen kẽ với các loại cây cảnh khác như tùng la hán, mẫu đơn, nhài Nhật, tương tự, cây hàng lá để có 2 nguồn thu trước mắt và lâu dài. Qua thực tế cho thấy,

cây mộc ta cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập và tạo động lực để người dân gắn bó với nghề trồng cây cảnh truyền thống của địa phương. Lặng lẽ tỏa hương làm đẹp cuộc sống, hương mộc còn giúp người dân làng vườn Bách Thuận thêm khâm khá, đù đây.

QUỲNH LƯU



Nông dân xã Bách Thuận chăm sóc cây mộc.